



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๓๘ ต่อ ๑๑๑

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑/๒๐

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โปรดลงนามประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และขอประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลโนนศิลา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตามกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดในการป้องกันการทุจริต การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันทุจริต ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integritytransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามตัวชี้วัดที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา ได้จัดทำประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอประกาศนี้ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. หากเห็นชอบโปรดลงนาม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองและลงนามในหนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสังกัด เพื่อทราบ ถือปฏิบัติ

๒. ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานโรงพยาบาลโนนศิลา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบ www.nonsilahospital.go.th (รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุชาติ ไสวาริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คำสั่ง เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงนามแล้ว อนุมัติและอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์

(นางสาวกิตติยา ทองสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา